



ที่ นม ๓๔๕๐๑/ว๑๓๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
อำเภอจากราช จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ตำบลคลองเมือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสืออำเภอจากราช ที่ นม ๐๔๑๘/ว๓๐๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อำเภอจากราช ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้แจ้งกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รับทราบแผนการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ รัฐบาลไทยกำหนดให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชาวไทยฯ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่รับทราบปริมาณการรับอ้อยไฟไหม้ในฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๔ / ๒๕๖๕ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของปริมาณอ้อยทั้งหมด จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาระงัดวัน ทั้งในเรื่องการกำกับดูแลการรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบในโรงงานน้ำตาลไม่ให้เกินร้อยละ ๑๐ ของปริมาณอ้อยทั้งหมดที่รับในแต่ละวัน และมาตรการทางการปกครองในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือจากจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพื้นที่ปลูกอ้อย ออกประกาศจังหวัดเพื่อกำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหฝุ่นขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. ๒๕๖๕ และในขณะนี้โรงงานน้ำตาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้เริ่ม ปิดหีบอ้อย ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๔ / ๒๕๖๕ แล้ว

เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศจังหวัดนครราชสีมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จึงขอส่งสำเนาประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญตัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

สำนักปลัด

โทร./โทรสาร. ๐๔๔-๗๕๖๑๘๖

ณัฐวดี ๐๘๐-๗๕๕๘๘๔๗



ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษของขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยรัฐบาลไทยได้กำหนดให้ปัญหามลพิษของขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชาวไทย จึงกำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขเป็นการเร่งด่วน และขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยเพื่อส่งให้กับโรงงานน้ำตาล ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหามลพิษของขนาดเล็กที่อาจเกิดขึ้นจากการเผาไร่อ้อยในที่โล่งแจ้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้ามาร่วมกันในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามาตรฐานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษของขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย ดังนี้

๑. กำหนดให้พื้นที่ที่มีการปลูกอ้อยและตัดส่งให้กับโรงงานน้ำตาลเป็นพื้นที่ควบคุม ห้ามไม่ให้มีการจุดไฟเผาไร่อ้อยอย่างเด็ดขาด
๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้อำนาจตามกฎหมายออกประกาศให้พื้นที่ตามข้อ ๑ เป็นพื้นที่ควบคุม ห้ามไม่ให้มีการเผาไร่อ้อยและให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีจุดไฟเผาไร่อ้อยให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย หรือเจ้าของพื้นที่ แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาไร่อ้อยตามกฎหมาย และแจ้งกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รับทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง พร้อมหลักฐานแจ้งความดำเนินคดี
๓. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการลักลอบจุดไฟเผาไร่อ้อยในพื้นที่ หากพบการกระทำผิดให้ควบคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีโดยทันทีและรายงานให้นายอำเภอทราบ
๔. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการปลูกอ้อย หากพบว่ามีจุดไฟเผาไร่อ้อย ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อเร่งรัดให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหรือเจ้าของพื้นที่ที่มีการเผาไร่อ้อย ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
๕. ให้อำเภอกำกับติดตามการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเผาไร่อ้อย โดยประสานกับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๒๐ วรรคแรก ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก๊ววัตถุใด ๆ แม้เป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
๖. กรณีโรงงานน้ำตาลพบว่าเกษตรกรรายใดจงใจให้เกิดเพลิงไหม้อ้อย ให้เจ้าหน้าที่หรือโรงงานน้ำตาลแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่หรือแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวโทษต่อนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
๗. ให้โรงงานน้ำตาลกำหนดมาตรการในการส่งเสริมเกษตรกรผู้ตัดอ้อยสด เช่น จัดคิวรับอ้อยสด

/เข้าหีบเป็นอันดับ...

เข้าหีบเป็นอันดับแรก สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกร เป็นต้น และกำหนดมาตรการจำกัดสิทธิ
เกษตรกรผู้เผาอ้อย เช่น หักเงินชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหม้ และให้โรงงานน้ำตาลรายงานผลการดำเนินงานให้
จังหวัดทราบด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

มคธุม

(นายวิเชียร จันทระไธทย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา